

AUCT – อีกสักรอบ ก็ไม่แปลก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ไหนๆ ก็เห็นตลาดเล่นแก๊งกำไรกันตามที่คาดแล้ว วันนี้ ก็เลยลองเอาหุ่นแบบแก๊งกำไรตัวจิ๊ด มาลองเข้าบาดตาเซียน ให้แฟนคลับได้ลองดูกันเสียหน่อย แล้วก็ไม่ใช่จัดแบบธรรมดา นะไม่ว่าจะขึ้นหรือลง เขาสามารถจะจัดได้ทั้งสองทางเลย... ดังนั้น ถ้าเข้าไม่มีแวจะเล่นลง ก็แก๊งกำไร หรือซื้อเก็บตักทางไว้ได้ แต่ถ้าอาการออกมาว่าจะเล่นทางลง ก็จงอย่ากอดเขาไว้หนักเกินไปนัก อย่าลืมนะครับว่ารักคนนะ กอดนานได้... ส่วนเรื่องของตลาด หรือ แนวโน้ม จริงๆ จะว่าไป ก็กล่าวมากันอย่างต่อเนื่องแล้วถึงแนวโน้มของคลื่น 5 ว่าจะเป็นอย่างไง อารมณ์ของคลื่น 5 จะอยู่ในรูปแบบไหน เป้าหมายจะอยู่ตรงไหนแม้ว่าจะระยะสั้น หรือระหว่างทางของคลื่น 5 นั้น จะมีแก๊งๆ พักๆ หรือ ขึ้นๆ ลงๆ บางก็ตาม... หากไม่มีอะไรที่นอกเหนือการคาดหมายของตลาด หรือ ไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองที่ร้ายๆ เสียก่อน การขึ้นในคลื่น 5 นั้นเราก็คงยังคงคาดหวังได้... ทั้งหมดของรูปแบบการวิเคราะห์ตลาด หรือ SET Index ในเชิงเทคนิคนั้น ท่านจะหาอ่านในโน้ตวิเคราะห์รายสัปดาห์ ที่ชื่อว่า at The Chart Room ของ UOBKayHian ได้ทุกต้นสัปดาห์นะครับขอเพิ่มเติมอีกนิดเกี่ยวกับบรรยากาศของตลาดที่เป็นสัปดาห์ของการแก๊งกำไร ซึ่งวันวานก็ได้กล่าวไว้บ้างแล้วก็จะอะไรต่อไปหลังจากนี้ละ ถ้าไม่พลาดจริงๆ เดี่ยวเราคงได้เห็นหุ้น Warrant ถึงรอบจะวิ่งกันบ้างละ วันวานเห็นเริ่มมีออกอาการกันหลายๆ ตัวเหมือนกัน บางตัวอาจจะเก็บของเพิ่ม บางตัวอาจจะลงของลงตลาดแล้วถ้าหุ้นเริ่มพักๆ เหนื่อย กว่าจะเมื่อนั้นแหละ ได้เวลา... แต่ทั้งนี้ อาจจะไม่เสมอไปนะ แค้จับตาดูไว้

ดูตามเกม... เกมระยะสั้น ถ้าเล่นออกมาในแนวโน้มทางที่ดี ก็ไม่แน่นอนครับ อาจจะเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่จะกลับขึ้นอันแรงได้เหมือนเกมในอดีต ฉายาของเขาก็คือ ไม่อ้วน ก็อ้วนแหละครับ

- แนวรับ : ... 7.60-7.55 หรือ 7.65 ไม่แพง เว้นหลุด 7.40
- เป้าหมาย : ... 8.0 ระยะสั้น ถ้ายืนได้ เล่นรอบมอง 10.0-10.5

Price Chart...(AUCT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AUCT... ระยะ 1-2 ปี หรือ 3 ปี มาห์ท่านอาจจะสังเกตได้ง่ายๆ ว่า เหนือเมฆไม่เคยจะกล่าวถึงเรื่องของสัญญาณทางเทคนิคในตัวยากๆ เลยนะเนี่ย แม้ว่าเวลานี้ดูหุ้น จะมีข้อมูลด้วยก็ตาม แต่ไม่เคยจะเอามากกล่าวให้ท่านนักลงทุนหรือแฟนคลับปวดหัว เพราะบางครั้งเวลาอธิบายเครื่องมือยากๆ อาจจะต้องบรรยายกันมากพอสมควร ถ้าเอ่ยหรือกล่าวสั้นๆ มันจะทำให้งงหรือไม่รู้เรื่องเอาไปเลยแหละ... อย่างภาพนี้ เรื่องง่ายๆ ก็คือไม่พ้นเรื่องของ รูปแบบกลุ่ม MA. และถ้ามองภาพก็จะเห็นรูปแบบของ Price Pattern ระยะสั้นด้วยนะครับไม่เช่นนั้น เหนือเมฆคงไม่เอาภาพที่มี Volume เข้ามาดู เพราะ Pattern ต้องดูกับ Volume ด้วย ถึงจะได้ใจ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้ลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน